

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก (Violence against Women in Intimate Relationships)
ชื่อผู้เขียน	นางสาวจิราภา เจริญวุฒิ (Miss Chirapa Charoenwut)
ระดับปริญญา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาสตรีศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนमुखย์
ปีการศึกษา	2548

### บทคัดย่อ

ความเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในชีวิตของผู้หญิง ทำให้มีเกิดการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ทั่วโลก มีการผลักดันให้รัฐประกาศนโยบาย หรือออกกฎหมายคุ้มครอง รวมทั้งเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ในฐานะที่ผู้หญิงเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ

แม้แต่ในสังคมไทยเอง องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชนก็มีการต่อสู้เรียกร้องกันอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่ก็ยังยืนหยัดที่จะสู้จนถึงที่สุด และนี่คือแรงผลักดันในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก

การศึกษาเรื่องนี้ ผู้ศึกษากำหนดวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก ศึกษาเหตุปัจจัยของหญิงและชายที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในความสัมพันธ์แบบคู่รัก ประการที่สอง ศึกษารูปแบบวิธีการที่ผู้หญิงใช้ในการยุติปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนเอง และประการที่สาม ศึกษาหาแนวทางในการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 50 คน และเพศชาย 50 คน และจากกลุ่มนี้จะศึกษาโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 10 คน ประกอบด้วยเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน

สำหรับผลการวิจัยที่ได้มีดังนี้

1. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความไม่เสมอภาคทางเพศ การหล่อหลอมทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความรู้สึกนึกคิด และการแสดงออกของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย ความแตกต่างเหล่านี้เองที่สร้างปรากฏการณ์ความรุนแรงในคู่รักให้เกิดขึ้นในสังคม

2. การแก้ไขปัญหของผู้หญิงที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงมักจะเป็นเรื่องของความพยายามจะหาเหตุผลมาอธิบาย การใช้ความอดทน การพยายามเข้าใจปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง

3. แนวทางในการลดปัญหาความรุนแรงคือ การเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของคนในสังคม เกี่ยวกับความเป็นหญิงและความเป็นชายว่า ไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมา แต่เป็นสิ่งที่สังคมสร้าง และเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข